



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๘ วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒



RTAF



RTAF



RTAF



RTAF

พลอากาศเอก ชัยพลฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดงานครบ ๕๐ ปี ฐานบินกำแพงแสน โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เพื่อรำลึกถึงสถาบันผลิตนักรบของกองทัพอากาศ นับตั้งแต่โรงเรียนการบิน ได้ย้ายที่ตั้งจากฐานบินนครราชสีมา เข้าที่ตั้งใหม่ ณ ฐานบินกำแพงแสนเป็นเวลา ครบ ๕๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx





ประกาศสำนักพระราชวัง

เรื่อง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม

เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙ นาฬิกา ๙ นาที สิริอายุ ๙๙ ปี นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความโทมัสยิ่ง ด้วย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก นายกรัฐมนตรี องคมนตรี รัฐบุรุษ และประธานองคมนตรี ทั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้สนิท นับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศกุดั่นน้อย ฉัตรเครื่องตั้งประดับ แตรรองน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด ๗ คืน (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒) วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าโกศศพ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในวาระครบ ๗ วัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้

- ๑๕ วัน (วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
- ๕๐ วัน (วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
- ๑๐๐ วัน (วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒)

ส่วนกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนักเป็นเวลา ๒๑ วัน นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เว้นวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒



มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันชมมวยการกุศล "ศึก M-150 พลังกำปั้นสะท้านโลก"

ให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ



พลอากาศเอก สิทธิพร เกสจินดา ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ และคณะสำนักที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันชมมวยการกุศล "ศึก M-150 พลังกำปั้นสะท้านโลก" จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับให้บริการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป โดยมี พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักขณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

พิธีปิดการปฏิบัติของการฝึกร่วมตามโครงการ Pacific Partnership 2019 ด้านการแพทย์



พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมคณะกับศูนย์ประสานงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีปิดการปฏิบัติของการฝึกร่วมตามโครงการ Pacific Partnership 2019 ด้านการแพทย์ (Medical Symposium) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยการฝึกตามโครงการ Pacific Partnership 2019 เป็นการฝึกกร่วมนานาชาติจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในด้านต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การจัดชุดแพทย์เผชิญเหตุ การตั้งศูนย์รับผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัย การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจ็บป่วยจากการบาดเจ็บในรูปแบบต่าง ๆ ผลที่ได้จากการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคุ้นเคยกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ให้กับกำลังพลกองทัพไทยในการทำงานด้านการแพทย์กับมิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อนำมาขยายผลและใช้ประโยชน์ด้านการฝึกกับหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป

พิธีปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก



พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/ผู้บัญชาการเรือนจำทหารอากาศ เป็นประธาน พิธีปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทน เจ้ากรมพระธรรมนูญ และศาลทหารกรุงเทพฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน กำแพงกันยาเสพติด



พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ พิชาญ พิชัยณรงค์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานการศึกษา) เป็นประธานในโครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน กำแพงกันยาเสพติด โดยมีการรับฟังธรรมบรรยาย ในหัวข้อ “ธรรมะส่องใจ ห่างไกลยาเสพติด” จาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และ พระสมพงษ์ รัตนวิโส เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

หลักสูตรช่างสรรพาวุธ รุ่นที่ ๑๕ เยี่ยมชมกิจการด้านสรรพาวุธของกองบิน ๒



นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศโท ธวัชชัย รอดโฉม หัวหน้าคณะ พร้อม ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรช่างสรรพาวุธ รุ่นที่ ๑๕ เยี่ยมชมกิจการ ด้านสรรพาวุธของกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารไนจีเรียประจำประเทศไทย



นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศจัตวา Abubakar Abdulkadir ผู้ช่วยทูตทหารไนจีเรีย ประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ของกองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่